

Chính sách Cookie của Tools for Humanity

Chính sách Cookie này giải thích cách chúng tôi, Tools for Humanity Corporation và các chi nhánh (gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “TFH”), sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, như đèn hiệu web, để theo dõi hoạt động trực tuyến của người dùng khi họ truy cập trang web của chúng tôi và các Dịch vụ khác. Web beacon là một kỹ thuật được sử dụng trên các trang web để kiểm tra một cách kín đáo (thường là vô hình) xem người dùng đã truy cập vào một số nội dung nào đó hay chưa. Chính sách Cookie này được tích hợp vào và tuân theo Thông báo Quyền riêng tư của Tools for Humanity.

Tùy thuộc vào trang web quý vị đang truy cập, chúng tôi sẽ sử dụng các loại cookie khác nhau. Chúng tôi áp dụng các kỹ thuật ẩn danh cho tất cả cookie để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

Cookie Hoàn toàn Cần thiết: Những cookie này cần thiết để Dịch vụ hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Những cookie này thường chỉ được thiết lập để phản hồi các hành động quý vị thực hiện mà có tính chất yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Điều này cũng bao gồm những cookie mà chúng tôi có thể dựa vào để phòng ngừa gian lận. Quý vị có thể thiết lập trình duyệt để chặn hoặc cảnh báo quý vị về những cookie này, nhưng một số Dịch vụ có thể không hoạt động. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Cookie Hoàn toàn Cần thiết là lợi ích hợp pháp. Lợi ích hợp pháp ở đây là cung cấp thông tin miễn phí trực tuyến cho những người tự do quyết định truy cập trang web, trang web này sẽ không hoạt động nếu không có những Cookie Hoàn toàn Cần thiết.

Cookie Hiệu suất/Phân tích: Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của Dịch vụ. Những cookie này giúp chúng tôi hiểu được mức độ phổ biến của trang và hoạt động của khách truy cập xoay quanh Dịch vụ. Mọi thông tin mà những cookie này thu thập đều được tổng hợp và do đó được ẩn danh. Nếu quý vị không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào quý vị sử dụng Dịch vụ và sẽ không thể theo dõi hiệu suất. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Cookie Hiệu suất/Phân tích là sự chấp thuận của người dùng. Quý vị có thể tự do rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào.

Cookie Chức năng: Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn của quý vị và tùy chỉnh Dịch vụ để có thể cung cấp nội dung phù hợp cho quý vị. Ví dụ, cookie chức năng có thể ghi nhớ tùy chọn của quý vị (ví dụ: lựa chọn quốc gia hoặc ngôn ngữ) hoặc tên người dùng của quý vị. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Cookie Chức năng là sự chấp thuận của người dùng. Quý vị có thể tự do rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào.

Sau đây là danh sách những cookie chúng tôi sử dụng cho các phần khác nhau của trang web:

Trang web	Cookie được sử dụng
toolsforhumanity.com	Trên trang web toolsforhumanity.com, chúng tôi sử dụng Cookie Hoàn toàn Cần thiết và Cookie Hiệu suất/Phân tích tùy chọn (một cookie cho mỗi danh mục). Chúng tôi chỉ sử dụng phân tích để cải thiện sản phẩm của mình. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu của quý vị để bán cho mục đích quảng cáo của bên thứ ba.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng web beacon vì những lý do nêu dưới đây, nhưng chủ yếu là để giúp chúng tôi quản lý nội dung trên Dịch vụ của mình tốt hơn bằng cách thông báo cho chúng tôi nội dung nào có hiệu quả.

Kết hợp với nhau, những công cụ này cho phép chúng tôi:

- Thực hiện phân tích trang web;
- Ngăn chặn gian lận và ngăn chặn các cuộc tấn công vào trang web và Dịch vụ của chúng tôi; và

Chúng tôi sử dụng cookie và trình theo dõi để gán cho quý vị một mã định danh duy nhất để chúng tôi có thể ghi lại:

- Các trang web quý vị truy cập
- Địa chỉ IP của quý vị

Quý vị có thể chặn cookie bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng cài đặt trong trình duyệt web của mình, nhưng làm như vậy có thể hạn chế trải nghiệm duyệt web của quý vị và khả năng sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ.

COOKIE SẼ LƯU LẠI THIẾT BỊ DUYỆT CỦA TÔI TRONG BAO LÂU?

Thời gian cookie lưu lại trên thiết bị duyệt web của quý vị phụ thuộc vào việc đó là cookie “cố định” hay cookie “phiên”. Cookie phiên sẽ chỉ lưu trên thiết bị của quý vị cho đến khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie cố định sẽ lưu trên thiết bị duyệt web của quý vị cho đến khi hết hạn hoặc bị xóa.

CÁCH QUẢN LÝ COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Quý vị có quyền quyết định có chấp nhận cookie không phải là Cookie Hoàn toàn Cần thiết hay không.

Quý vị cũng có thể chọn cách xử lý cookie (trên tất cả các trang web) trên thiết bị của mình thông qua cài đặt trình duyệt, bao gồm chặn hoặc xóa tất cả cookie hoặc chỉ cookie của bên thứ ba. Các trình duyệt đều khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu “Trợ giúp” trên trình duyệt của quý vị để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie.

Ngoài ra, hầu hết các mạng quảng cáo đều cung cấp cho quý vị cách từ chối quảng cáo nhằm mục tiêu. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập aboutads.info/choices/ hoặc youronlinechoices.com.

Không Theo dõi: Một số trình duyệt Internet - như Internet Explorer, Firefox và Safari - có khả năng truyền tín hiệu “Không Theo dõi” hoặc “DNT”. Vì các tiêu chuẩn thống nhất cho tín hiệu “DNT” chưa được áp dụng nên các Trang của chúng tôi hiện không xử lý hoặc phản hồi tín hiệu “DNT”.

CHÍNH SÁCH COOKIE NÀY CÓ ĐƯỢC CẬP NHẬT KHÔNG?

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Cookie này theo từng thời điểm để phản ánh, ví dụ, những thay đổi đối với cookie chúng tôi sử dụng hoặc vì những lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ cập nhật nào, quý vị sẽ được thông báo khi lần đầu tiên truy cập trang web sau khi có thay đổi. Quý vị cũng có thể truy cập lại trang này nếu muốn cập nhật thêm thông tin.

TFHCP20221214 - AT